

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ อายุ ๖๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



ผลงานทางวิชาการ ได้รับการยกย่องจากหลายสถาบันและกองทุนทางการเงินต่าง ๆ ว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในประเทศไทยในฐานะผู้มีวิสัยทัศน์และผู้นำในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ที่บริษัทฯ เริ่มทำโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓.๓ เมกะวัตต์ เป็นโครงการแรก และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งเกิน ๑ เมกะวัตต์ เป็นโครงการแรกของประเทศ นอกจากนี้ยังให้ความสนใจศึกษาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยได้ดำเนินการติดตั้งเสาวัลลมเพื่อวัดกระแสลมเฉลี่ยในแต่ละปีจนถึง ๔ ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลมที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ โครงการ และให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนชุมชน ส่งเสริมให้มีอาชีพ การศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการให้ความร่วมมือทั้งด้านการสนับสนุนเงินทุน และให้คำปรึกษาแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า อีกทั้งยังให้การสนับสนุนด้านการศึกษาโดยให้ความร่วมมือในการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า และถ่ายทอดความรู้ในด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจอยากจะทำข้อมูลให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน

ผลงานทางสังคม ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชนและบุตรของพนักงาน โดยมอบทุนให้นักเรียนโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสิมาราม ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้กับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ นอกจากนี้ยังสนับสนุนเงินช่วยเหลือและปรับปรุงสถานที่ให้กับสถานศึกษาและชุมชน โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับ โครงการนำร่องเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรในชุมชน โครงการสร้าง - ซ่อมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โครงการรวมใจกักดี สดุดีมหาราชนิ สร้าง ๕ ส ให้ชุมชนสะอาด สดใส ปลอดภัย น่ายุ่ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV และตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้า มอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งองค์ความรู้และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษาในบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน

จากความสำเร็จด้านประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป